

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา...■■■■ รัฐบาลไหนเอ่ย “ดีแต่ปาก” อ้างจะ
กระชากค่าครองชีพลง แต่ค่าครองชีพกลับพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ รัฐบาล
ไหน “ดีแต่ผลาญงบประมาณ” ถลุงเงินชาติไปกับการซื้อเสียงด้วยโครงการ
ประชานิยม แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำตามที่โฆษณาชวนเชื่อได้ แต่ก็ยัง
หน้าทอนอยู่ต่อไป ใครตอบได้บ้าง รัฐบาลไหนเอ่ย...■■■■ กรุงเทพฯโพลล์ล่าสุด
ระบุ คนกรุงเทพฯ 77.5% เห็นว่า โครงการประชานิยมทำให้ข้าวของแพง 64.1%
ทำให้การจราจรติดขัด 54.5% ก่อให้ประชาชนมีหนี้สิน และ 47.9% บอกว่า
ทำให้เกิดคอร์รัปชัน...■■■■ เห็นแล้วใช่ไหม การจูงใจหลอกลวงด้วยนโยบาย
ประชานิยมลดแลกแจกแถม ไม่ช่วยให้ชาวบ้านได้ประโยชน์แท้จริง นี่คือ
ผลกระทบจากนโยบายไร้ปัญญาของรัฐบาลที่ไร้ความรับผิดชอบ...■■■■ ย้ำอีก
ครั้งว่า รัฐบาลจูงใจสร้างภาพให้ค่าแรงสูงขึ้น แต่ค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นจริง
แล้วยังปั่นราคาข้าวสูงเกินจริงด้วยการสร้างอุปสงค์เทียมขึ้นหลอกชาวโลก
แต่สุดท้ายกรรมก็ตกกับประชาชน เพราะค่าครองชีพสูงจนรับไม่ไหว ประเทศชาติ
ก็เป็นหนี้มหาศาล...■■■■ รอดคู่กันแล้วกัน ในที่สุดประชาชนจะเผชิญกับชะตากรรม
อย่างไร แต่สำหรับรัฐบาลจอมสร้างภาพ เมื่อสร้างปัญหาแล้ว ก็ปรับครม.
หนีความรับผิดชอบตามเคย...■■■■ ประชาชนผู้นำสงสารเป็นหนี้สินกันบานเบอะ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทยระบุ คริวเรือน 64%
มีหนี้สินทั่วหน้า เฉลี่ยหนี้ 188,774 บาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
และหนี้ดังกล่าวสูงที่สุดในรอบ 5 ปี สาเหตุเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น 23.3%
ค่าเล่าเรียนลูกหลาน 22% หนี้ซื้อบ้านและรถ 13.5% โดยผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ใช้แรงงานคือ ผู้ที่กู้เงินนอกระบบมากที่สุด...■■■■ คนแถวทำเนียบฯ รวมถึง
คนที่กลัวตกเก้าอี้พูดตรงกันว่า การปรับครม.เร็ววันนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
สูงสุดไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังคงเป็นนักโทษหนีคดีอาญา ทักษิณ ชินวัตร
เช่นเดิม โดยล่าสุดมีบัญชาให้นายกหุ่นกระบอก ถ่างขานิ่งควบเก้าอี้ รมว.
กลาโหม...■■■■ ส่วนเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เจ้าแม่วังบัวไม่ยอมหุบ พอมืออำนาจ
ซึ่งเป็นชี้ตายอยู่บ้าง เพราะเจี๊วงค์เข้าวังออกทำเนียบฯประจำ อีกไม่นานก็จะไป
นั่งคุมเกมในรัฐสภาด้วย ไม่ใช่แค่คุมเกม แต่ไปควบคุมรัฐสภาเลยเชียวะแหละ
ตกลงประเทศไทยนี้ ทั้งทำเนียบฯและรัฐสภาอยู่ในกำมือพี่น้องชินวัตร
เบ็ดเสร็จ อ้อ! ว่ากันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ด้วย นำสมเพชคนไทย
จริง ๆ...■■■■ โปรดอ่านข่าวนี้ แล้วจะรู้ว่านี่คือการเมืองไทยของจริง ทั้งดลก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2556

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11762

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 60.43 Ad Value: 45,322.50

PRValue (x3): 135,967.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

พิสดาร นำสังเวชเกินบรรยาย ปลัดกระทรวงคมนาคม วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี
ลงนามซื้อหัวรถจักรจากจีน วงเงิน 2,300 กว่าล้านบาท โดยรัฐบาลไทย
ลงนามซื้อกับบริษัทชื่อ ป่าไม้สันติ ขอย้ำข่าวนี้อันไม่ผิดพลาด บริษัทป่าไม้สันติ
คือบริษัทผู้ขายจริง ๆ...■■■ อ่านข่าวนี้อ่านแล้วฮาไม่ออก แต่อย่าเสียใจเลย เพราะนี่
คือความจริง ที่ผ่านมาก็เคยมีบริษัทห้องแถวร้างได้ทำสัญญาสัมปทานหลาย
หมื่นล้านบาทกับรัฐบาลไทยยุคนี้ ต่อไปก็อาจมีบริษัทรับกำจัดหูดตลาดสด
ได้รับสัมปทานรถไฟความเร็วสูงมูลค่าหลายล้านล้านก็ได้...■■■ ไม่ต้อง
คิดมาก ขนาดบริษัทเกาหลีที่ขาดทุนบักโกรก ไม่เคยทำโครงการใหญ่เลย
ยังอุตสาหะได้รับสัมปทานโครงการแก้ปัญหาน้ำ 3.5 แสนล้าน จากรัฐบาล
ยิ่งลักษณะเลย เห็นชัดแล้วใช่ไหมว่า เรื่องไม่ปกติพรรคนี้เกิดขึ้นได้เสมอใน
เมืองไทย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ because this is Thailand, land of the super
corrupted government...■■■ พูดถึงรัฐบาลมากแล้ว แวะไปพูดเรื่อง
ผู้ว่ากทม.บ้าง คนกรุงทั้งที่เลือกและไม่เลือกคุณชายสุขุมพันธุ์ บริพัตร บ่น
เหมือนกันว่า ทำไมฝนตกไม่เท่าไร หลายพื้นที่ก็จมน้ำแล้ว คุณชายสจจะว่าไง...■■■
ครั้งก่อนคนสำนักกระบายน้ำแก้ตัวว่า ฝนตกหนักมาก จึงระบายน้ำไม่ทัน
ก็พอรับฟังได้ แต่คนแถวพระโขนงที่ไม่ได้เป็นญาติกับแม่นาคฝากถามว่า
2 วันก่อนฝนก็ตกไม่หนักและตกไม่นาน เหตุใดน้ำท่วมขัง เป็นเพราะระบาย
ลงท่อไม่ได้ใช่ไหม ก็ไม่เคยเห็นลอคท่อเลยตั้งนานแล้ว...■■■ คำร้องเรียนนี้
คล้ายๆ ชาวพลโยธินซอย 59 ย่านคอนโดฯ สวนทอง ฝากถามเช่นกันว่า
ทำไมไม่ขุดลอคท่อในซอยบ้าง หรือภารกิจลอคท่อเป็นของชาวบ้าน กทม.
ไม่เกี่ยว...■■■ ปิดท้ายข่าวนี้นะ คนไทยกลุ่มใหญ่กำลังตื่นตัวจะได้เข้าญี่ปุ่น
ไม่เกิน 15 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า มีผลวันที่ 1 ก.ค. นี้ เหตุผลไม่มีอะไรมาก ก็แค่
ญี่ปุ่นต้องการดูดเงินจากนักท่องเที่ยวที่ซื้อแบบไม่ยั้งคิด หลังจากนักท่องเที่ยว
ไม่เข้าญี่ปุ่นเพราะมีปัญหาพิพาทพรมแดน ทราบแล้วเตรียมกระเป๋าจิก...■■■
บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ เจ้าพ่อละครเวทีเพิ่งเปิดตัวสตูดิโอยักษ์ใหญ่ชื่อ
ACTS ที่ปทุมธานี สตูดิโอแห่งนี้อาจเป็น Universal Studio ในอนาคต
เพราะมีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยไม่แพ้อเมริกาและยุโรป...■■■ สวด
พระอภิธรรมศพ ศรีสกุล สังข์คุ้ม 25-29 มิ.ย. ศาลา 5
วัดลาดพร้าว ฌาปนกิจ วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 15.00 น. ...■■■

ฉรรรมการ